

บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขานรับนโยบายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีก ๑ ปี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงเดินทางมายังขยายมาตรการงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดปี ๒๕๖๕ หลังให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๕ ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจมาโดยตลอด โดยในปี บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงยังคงขานรับนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการงดเว้นการจัดเก็บค่าตอบแทนจากการใช้งานเพลงและงดเว้นการจับกุมดำเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานเพลงกับผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าสถานประกอบการจะต้องตั้งอยู่ในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิกของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น ซึ่งในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ขอให้แจ้งบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับมอบอำนาจให้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงนั้นๆ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการประสานงานในเบื้องต้นปรากฏว่ามีบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ยื่นขอจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในปี ๒๕๖๕ ที่ยินดีให้ความช่วยเหลือจำนวน ๑๔ ราย ได้แก่ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ ๒. บริษัท โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จำกัด ๓. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ๔. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ๕. บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ๖. บริษัท โฟโนไรท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ๗. บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด ๘. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด ๙. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด ๑๐. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ๑๑. บริษัท ดิจิตอลวัน โซลูชั่น จำกัด ๑๒. บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ๑๓. บริษัท ดีเอ็มซี 2021 จำกัด ๑๔. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงดี จำกัด นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อยืนยันการให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการประสงค์จะใช้งานเพลงที่อยู่ในความดูแลของบริษัทอื่นนอกจากบริษัทข้างต้นจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน โดยตรวจสอบรายชื่อเพลงและบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่รับผิดชอบได้ที่เว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา <http://music.ipthailand.go.th> และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐๒ - ๕๔๗ - ๕๖๓๓ หรือสายด่วน ๑๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ”